



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน

24 เมษายน 2565



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สถานการณ์ประจำวัน

- สถานการณ์ในประเทศ 24 เม.ย. พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 17,784 ราย ผู้ป่วยสะสม 4,165,874 ราย เสียชีวิต 126 ราย เสียชีวิตสะสม 27,775 ราย รักษาหายเพิ่ม 22,846 ราย รักษาหายสะสม 3,954,945 ราย ยังรักษาอยู่ 183,154 ราย

สถานการณ์ทั่วโลก มีผู้ติดเชื้อ 509,057,806 (+542,456) ราย เสียชีวิต 6,241,856 (+1,527) ราย รักษาหาย 461,429,486 (+538,379) ราย **ประเด็นที่น่าสนใจ** คือ องค์การอนามัยโลก ออกแถลงการณ์สนับสนุนการใช้ยาแพกซ์โลวิด ในการรักษาผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด 19 กลุ่มเสี่ยงสูง จากผลการทดสอบทางคลินิกกับคนไข้อาสาสมัครเกือบ 3,100 คน พบว่าช่วยลดความเสี่ยงต่อการต้องเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลได้สูงถึง 85% **ญี่ปุ่น** ผู้ป่วยรายใหม่ 43,003 คน อยู่ในกรุงโตเกียวมากกว่า 5,000 คน

ประเด็นสำคัญ

1. สถานการณ์การติดเชื้อโควิด 19

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, ผจก., ข่าวสด, แนวหน้า, สยามรัฐ, เดลินิวส์, คมชัดลึก, ไทยโพสต์, ประชาชาติ, js100, workpinttoday, topnews, hfocus, one31, mcot, thestandard, INN, springnews, nationtv, pptvhd, thaipbs)

- ศบค.รายงาน ประเทศที่มีจำนวนผู้ติดเชื้อสูงสุด 5 อันดับ ได้แก่ เยอรมนี เกาหลีใต้ ฝรั่งเศส อิตาลี และสหรัฐอเมริกา ส่วนประเทศไทยอยู่ในอันดับที่ 9 ของโลก ขณะที่กราฟแสดงสถานการณ์ประเทศไทย พบว่า 1.จำนวนผู้ติดเชื้อรายวันเริ่มลดระดับลง 2.จำนวนผู้ป่วยปอดอักเสบและผู้ป่วยที่ต้องใส่ท่อช่วยหายใจ ระดับคงที่ และ 3.จำนวนผู้ป่วยที่เสียชีวิต กราฟค่อยๆ ปรับระดับเพิ่มขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, แนวหน้า, ข่าวสด) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, ไทยรัฐ, บ้านเมือง, โพสต์ทูเดย์, ไทยโพสต์, สยามรัฐ, คมชัดลึก ผู้จัดการ, กท.ธุรกิจ, ฐานเศรษฐกิจ, ,mcot acnews ch7, nationtv, js100, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, sonthitalk, springnews, thebangkokinsight,)

- นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.สธ. กล่าวว่า ขณะนี้สถานการณ์โรคโควิด 19 ของประเทศไทยยังทรงตัวติดเชื้อประมาณวันละ 2 หมื่นราย หลังเทศกาลสงกรานต์ก็ต้องติดตามและเฝ้าระวังต่ออีก 2 สัปดาห์ ได้เตรียมพร้อมรองรับดูแลผู้ติดเชื้อ ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มอาการสีเขียว มีระบบการดูแลแบบผู้ป่วยนอกและแยกกักที่บ้าน หรือเจอ แจก จบ รับบริการได้ในสถานพยาบาลและร้านยาที่เข้าร่วมโครงการของ สปสช. นอกจากนี้ ยังติดต่อเพื่อขอเข้าระบบ Home Isolation ได้เช่นกัน สิ่งสำคัญคือต้องลดผู้ป่วยกลุ่มสีเขียวและสีแดงที่จะมีความเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิตลงให้มันน้อยที่สุด เร่งรณรงค์ฉีดวัคซีนโควิด 19 ทั้งเข็มปกติและเข็มกระตุ้น โดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง ส่วนกรณีติดเชื้ออาการรุนแรง ได้เตรียมความพร้อม 3 พอ คือ 1.เตียงพอ 2.ยาพอ และ 3.หมพอ เพื่อให้ประชาชนมั่นใจว่าจะได้รับการดูแลอย่างเหมาะสม สำหรับการฉีดวัคซีนเข็มแรกฉีดได้ประมาณ 56 ล้านคน คิดเป็น 85% ยังเหลืออีก 9-10 ล้านคน ส่วนการฉีดเข็มกระตุ้นในผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไปอยู่ที่ 39.7% ไม่ถือว่าน้อยเพราะส่วนหนึ่งยังไม่ถึงกำหนดฉีด ส่วนคนที่ถึงกำหนดฉีดเข็มกระตุ้นและได้รับการฉีดแล้วอยู่ที่ประมาณ 70%

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-รศ.นพ.นิธิพัฒน์ เจียรกุล คณะแพทยศาสตร์ ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โพสต์เฟซบุ๊กมีสาระสำคัญว่า ยอดผู้ติดเชื้อรายวันและยอดผู้ป่วยตกค้างรอรับเข้าโรงพยาบาลลดลงเรื่อยๆ นับแต่ช่วงสงกรานต์ น่าจะพูดได้ว่ากำลังผ่านจุดสูงสุดโควิดระลอกห้าจากโอมิครอนลงไปช้าๆ ขอบเขตทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนที่ทำให้สถานการณ์หลังเทศกาลสงกรานต์ดีขึ้นเป็นปัจจัยที่ทำให้ ศบค.ประกาศเดินหน้า ทั้งการปรับลดเงื่อนไขผู้เดินทางเข้าประเทศ การปรับพื้นที่เป็นสีเหลืองทั่วประเทศ เว้นจังหวัดส่งเสริมท่องเที่ยวเป็นสีฟ้า เตรียมพร้อมเปิดทอมอนไซต์เต็มรูปแบบกลางเดือนหน้า และรณรงค์ฉีดวัคซีนต่อเนื่อง ที่สำคัญคือยังรณรงค์ให้คนใส่หน้ากากป้องกันเชื้อโรคทุกครั้งเมื่อออกนอกบ้าน เพราะเป็นมาตรการที่มีประสิทธิภาพสูงในการรับมือโอมิครอน และหวังว่าจะช่วยเพิ่มโอกาสเข้าสู่การปรับเป็นโรคประจำถิ่นได้ทันในครึ่งปีหลัง

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

-รศ.นพ.ธีระ วรธนารัตน์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กว่า ข้อมูลจาก World dometer ชี้ให้เห็นว่าทั่วโลกจำนวนติดเชื้อใหม่ลดลงร้อยละ 27 และจำนวนเสียชีวิตลดลงร้อยละ 22 ในขณะที่ทวีปเอเชียติดเชื้อใหม่ลดลงร้อยละ 34 และเสียชีวิตลดลงร้อยละ 26 ส่วนไทยติดเชื้อใหม่ ไม่รวม ATK ลดลงร้อยละ 19 หากรวม ATK ไปด้วยจะพบว่าลดลงร้อยละ 11.65 แต่กลับมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นสูงถึงร้อยละ 22 จะเห็นได้ว่าทั้งจำนวนติดเชื้อใหม่และผู้เสียชีวิต ยังมีสถานการณ์ระบาดที่สวนกระแสโลก เน้นย้ำให้ทราบสถานการณ์จริง และมีสติในการใช้ชีวิต ป้องกันตัวให้ดี

2. ฉีดเข็มกระตุ้นเด็ก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (มติชน, เดลินิวส์, ข่าวสด, ไทยโพสต์, แนวหน้า, สยามกีฬา) เว็บไซต์ (มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เดลินิวส์, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, hfocus, thailandplus, changmainews, newtv, workpointtoday)

- น.ส.รัชดา ธนาดิเรก รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิดโอมิครอน ช่วงเดือนมกราคมพบว่า มากกว่าครึ่งหนึ่งของเด็กที่เสียชีวิตจากโควิด 19 มีอายุต่ำกว่า 5 ปีที่ยังไม่มีวัคซีนฉีด จึงขอให้ผู้ปกครองฉีดวัคซีนเพื่อลดการนำเชื้อสู่ลูกหลาน ขณะที่รัฐบาลได้จัดระบบดูแลผู้ป่วยเด็กเล็กไว้พร้อมแล้ว รวมถึงเตรียมการฉีดเข็มกระตุ้นให้กับเด็กระดับมัธยม ช่วงอายุ 12-17 ปี โดย 1.ผ่านสถานศึกษา จะฉีดให้ในปริมาณครึ่งโดส เริ่ม 9 พฤษภาคมเป็นต้นไป หากต้องการฉีดเพิ่มอีกครั้งโดส สามารถรับการฉีดได้ที่สถานพยาบาลใกล้บ้าน และ 2.ผ่านสถานพยาบาล เด็กที่ครบกำหนดฉีด สามารถติดต่อขอรับบริการที่สถานพยาบาลใกล้บ้านได้ทันที จะเป็นวัคซีนไฟเซอร์ปริมาณครึ่งโดสหรือเต็มโดสก็ได้

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- ขณะที่ ศ.นพ.ยง ภู่วรวรรณ หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โพสต์เฟซบุ๊กว่า ใกล้เปิดเทอมแล้ว โรคทางเดินหายใจ ไข้หวัดใหญ่ ไข้โควิด จะพบเพิ่มขึ้น เด็กเป็นผู้กระจายเชื้อได้ดี เราต้องช่วยกันมีความพร้อมทั้งตัวนักเรียน บ้าน โรงเรียน ส่วนใหญ่ในเด็กเล็กอายุน้อยกว่า 5 ปีจะมีความรุนแรงและพบเสียชีวิตได้ โดยเฉพาะ 2 ขวบปีแรก ซึ่งกลุ่มนี้ไม่มีวัคซีน ในหลายประเทศ เช่น จีน ให้วัคซีนเชื้อตายตั้งแต่อายุ 3 ขวบขึ้นไป ประเทศไทย อย.ยังไม่อนุมัติให้ใช้ในเด็กต่ำกว่า 6 ปี เด็กประถมควรรับวัคซีนให้มากที่สุด เพื่อลดความรุนแรงของโรค เคร่งครัดในระเบียบวินัย ทั้งนี้ เด็กมีโอกาสนำเชื้อจากบ้านไปสู่โรงเรียนหรือจากโรงเรียนกลับบ้าน คนในบ้านโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยงผู้สูงอายุ ควรได้รับวัคซีนอย่างน้อย 3 เข็ม เพื่อลดความรุนแรงของโรค ขณะที่โรงเรียนต้องมีกฎเกณฑ์ที่ชัดเจน เพื่อลดการระบาดในโรงเรียน

3. ยกเลิกเทศ์แอนด์โก

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.มติชน, เว็บไซต์มติชน

- กรณี ศบค.ประกาศยกเลิกมาตรการเข้าประเทศในรูปแบบเทศ์แอนด์โก ปรับให้ใช้เพียงการตรวจเอทีเคเท่านั้น มีผลตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคมนี้ นั้น นายกษมาคมโรงแรมหาดใหญ่-สงขลา คาดว่าหลังจาก 1 พฤษภาคม จะได้นักท่องเที่ยวหลักอย่างแท้จริง ผู้ประกอบการเริ่มตื่นตัว เตรียมลงทุนเพื่อเปิดกิจการของตัวเองอีกครั้ง นอกจากนั้นเมื่อจังหวัดสงขลาเป็นพื้นที่นำร่องด้านการท่องเที่ยวหรือพื้นที่สีฟ้า จะทำให้การท่องเที่ยวคึกคักมากขึ้น

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ

- นายพิสูจน์ แซ่คู นายกสมาคมโรงแรมไทยภาคตะวันออก กล่าวถึงการผ่อนปรนในการเดินทางเข้าประเทศของ ศบค. ว่า มาตรการที่ออกมาล่าสุดถือเป็นข่าวดีของภาคการท่องเที่ยวและผู้ประกอบการโรงแรมเป็นอย่างมาก จะทำให้นักท่องเที่ยวเดินทางเข้ามาสะดวกมากขึ้น ภาคโรงแรมทำงานได้ง่ายขึ้น ซึ่งขณะนี้ มีกลุ่มนักท่องเที่ยวอินเดีย เวียดนาม เกาหลีใต้และญี่ปุ่น สอบถามเข้ามาเป็นจำนวนมาก การปลดล็อก 1 พ.ค.จึงเป็นช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่จะร่วมกันฟื้นฟูการท่องเที่ยวให้กลับมาคึกคักอีกครั้ง

4. ผลข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน

สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(ข่าวสด) เว็บไซต์ (ข่าวสด,เดลินิวส์ ไทยรัฐ บ้านเมือง สยามรัฐ amarintv. nationtv.thainews)

- ศรชัย เมฆวิเชียร' นักร้องลูกทุ่งชื่อดัง ตำนานเพลงจูปไม่หวาน ป่วยมะเร็งตับ ทรมานหลังฉีดวัคซีนโควิดเข็ม 2 ตั้งแต่ก.พ. เผยที่ผ่านมาร่างกายแข็งแรง หลังฉีดวัคซีนเกิดการเหนื่อยหอบ ซึ่งโควิดทำให้ไม่มีงานร้องเพลง ไม่มีรายได้ และตอนนี้อาการยังทรงๆ ไม่รู้ว่าจะฟื้นกลับมาร้องเพลงได้อีกหรือไม่

5. ผู้ป่วยโควิด ตกเลือดดับ

สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์ ejan

- เกิดเหตุการณ์ผู้ป่วยโควิดเสียชีวิต ขณะรักษาตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งในจังหวัดร้อยเอ็ด โดยญาติแจ้งว่า ผู้ป่วยติดโควิดและเข้ารับการรักษาตามปกติ โดยไม่รู้ว่าตัวเองท้องอ่อนและมีอาการแท้งลูก และมีอาการตกเลือด เสียชีวิตในโรงพยาบาลสนาม ซึ่งญาติของผู้เสียชีวิต ได้ช่วยกันโพสต์เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรม โดยมีการเปิดเผยแชทที่ผู้เสียชีวิตพยายามขอความช่วยเหลือ ตั้งแต่เวลา 2 ทุ่มจน 6 โมงเช้าข้ามวัน แต่ไม่ทัน

มาตรการของ สธ. และประเด็นอื่น ๆ

สื่อที่นำเสนอ : นสพ. (ข่าวสด, เดลินิวส์, แนวหน้า, ไทยโพสต์) เว็บไซต์ (ข่าวสด, แนวหน้า, ไทยโพสต์, สยามกีฬา)

- นายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม ห่วงใยกลุ่มผู้ขนส่งอาหาร (ไรเดอร์) ผู้ส่งพัสดุ และวินมอเตอร์ไซค์ อาจเป็นอีกกลุ่มที่เสี่ยงต่อการรับหรือแพร่เชื้อโควิด 19 ได้ เน้นย้ำให้เฝ้าระวังตนเองสูงสุด ปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันตนเองอย่างเคร่งครัดสวมหน้ากากอนามัยให้ถูกต้องตลอดเวลา รอรับอาหารในจุดที่ร้านกำหนด ทำความสะอาดมือและถุงมือก่อนและหลังการรับ-ส่งอาหาร ฆ่าเชื้อกล่องบรรจุภัณฑ์ยานพาหนะทุกครั้งก่อนปฏิบัติงาน งดรวมกลุ่มพูดคุย สูบบุหรี่ และเว้นระยะห่าง 1-2 เมตร หากสงสัยว่ามีอาการให้ตรวจสอบตนเองด้วย ATK พร้อมฝากถึงผู้ประกอบการร้านค้า ร้านอาหาร ตลาด ขอให้ช่วยจัดพื้นที่เฝ้ารับสินค้าที่เหมาะสม ลดความแออัด เพิ่มความปลอดภัยระวังรับสินค้าและอาหารด้วย

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
ข่าวเผยแพร่และข่าวอื่น ๆ	
<p>การประชุมวิชาการกัญชาสัญจร</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ. มติชน, เว็บไซต์ มติชน</p> <p>- ที่โรงเรียนพิชัยรัตนาคาร ต.บางรี อ.เมือง จ.ระนอง เป็นวันที่ 2 ของการจัดงานการประชุมวิชาการกัญชาทางการแพทย์และมหกรรมกัญชาทุกทิศ เพื่อเศรษฐกิจและการแพทย์ เขตสุขภาพที่ 11 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22-24 เมษายนนี้ ประชาชนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกันอย่างคึกคัก โดยเฉพาะอย่างลานกิจกรรม มีการออกบูธจากหน่วยงานราชการ หน่วยงานทางการแพทย์ วิชาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการจากจังหวัดต่างๆ ได้รับผลตอบรับอย่างน่าพอใจ</p> <p>-ดร.อานัฐ ต้นโซ ผอ.ศูนย์วิจัยและพัฒนาเกษตรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เสวนาเรื่อง "เปิดมุมมองกัญชา ในฐานะพืชเศรษฐกิจ" และ "ต้นแบบการปลูกกัญชาด้วยระบบอินทรีย์" ตอนหนึ่งว่า วันนี้เน้นเรื่องกระบวนการปลูกที่ถูกต้องตามกฎหมาย การปลูกกัญชาที่สะอาดและประหยัดที่สุด เพื่อให้เกษตรกรและประชาชนเข้าถึงได้ให้มากที่สุด แนะนำปชช.ให้ปลูกน้อยๆ เพื่อใช้ในครัวเรือนก่อน จากนั้นส่งโรงพยาบาลใกล้บ้าน รวมกลุ่มวิชาหกิจชุมชน ถ้าทุกคนมุ่งมั่นทำขายจะล้มตลาด เพราะผู้ประกอบการขนาดใหญ่ทำอยู่แล้ว ดังนั้น องค์ความรู้ภายในชุมชน ปลูกเอง ใช้เอง โดยเฉพาะใช้เป็นผงชงสูดในอาหาร ใช้เพื่อผ่อนคลาย กินแล้วหลับสบาย แต่ข้อระวังสำหรับเด็กต้องควบคุมเรื่องปริมาณการบริโภคด้วย</p>	-
<p>ไส้กรอกมรณะ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.ไทยรัฐ</p> <p>- ชุดสืบสวน กก.4 ปคบ. ตามจับเสี่ยเจ้าของโรงงานผลิตไส้กรอกเถื่อนใน จ.ชลบุรี หลังปล่อยขายไส้กรอกมรณะ ในเมืองพัทยาตองชู เขตเมืองจ้ออินเซกจี รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา ทำให้เด็กป่วย 16 คน และเสียชีวิต 1 คน ส่วนในไทย มีเด็กนักเรียนกินไส้กรอกดังกล่าวและเกิดอาการเช่นเดียวกัน 6 คน ใน 5 จังหวัด ประกอบด้วย จ.เชียงใหม่ 2 คน จ.เพชรบุรี 1 คน จ.สระบุรี 1 คน จ.ตรัง 1 คน และ จ.กาญจนบุรี 1 คน แต่ไม่มีเสียชีวิต หลังเข้าตรวจยึดของกลางที่โรงงานไปตรวจสอบพบมีสารปนเปื้อน ออกหมายเรียกมาแจ้งข้อกล่าวหา มีเพียงภรรยามาพบตำรวจ ส่วนเจ้าของโรงงานหลบหนี เพิ่งตามจับได้และให้การรับสารภาพ</p>	-
<p>ป่วยไบโพลาร์ฆ่าตัวตาย</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : นสพ.(มติชน, ข่าวสด, เดลินิวส์) เว็บไซต์ (ไทยรัฐ, มติชน, เดลินิวส์, พิมพ์ไทย, ฐานเศรษฐกิจ, newtv., mcot)</p> <p>-เจย์-ศุภกาญจน์" ศิลปินและดีเจดัง ลูกชาย "เจี๊ยบ กาญจนานพร" ดาราหญิงและผู้จัดละครชื่อดัง แขนงคอกับราวบันไดเสียชีวิตในบ้านพักกลางกรุง เบื้องต้นคาดสาเหตุจากความเครียดและผู้ตายป่วยเป็นโรคไบโพลาร์ต้องกินยาเป็นประจำ แม่ผู้ตายเผยลูกชายรักษาอาการโรคซึมเศร้าด้วย น่าจะเกิดความคิดเพียงชั่ววูบ และเป็นอาการของโรคโดยไม่ได้เจตนา</p>	